

โครงการคุณธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถิพุทธ

ประเภทโครงการ นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกห้องเรียน

สาขาวิชาการตลาด ชื่อโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างระเบียบวินัยเพื่อรักษา

สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน

ทุกข์	สมุทัย
<p>*เมื่อหลังจากเลิกเรียนในรายวิชามักจะเห็นเศษขยะ และโต๊ะเรียนไม่เรียบร้อย สภาพที่พบ โต๊ะจัดไม่เป็นระเบียบ มีเศษขยะ เช่น กระดาษ เปลือก ท็อफी อยู่ที่พื้นห้องเป็นประจำ บางห้องเรียนมีเศษอาหาร ขวดน้ำดื่มในห้องเรียนและขยะเต็มถึงขยะในห้องเรียน พนักงานทำความสะอาดมีจำนวนน้อยและมีปริมาณขยะมาก บางห้องเรียนไม่มีการเรียนการสอนแต่ในห้องเรียนเปิดแอร์และไฟฟ้าทิ้งไว้</p>	<p>-เวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนบางวิชาให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยให้จัดเก้าอี้ใหม่เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน</p> <p>-นักเรียนเล่นเก้าอี้ยามว่าง ง่ายๆ กับเพื่อน</p> <p>-นักเรียนบางคนมักถ่ายทานอาหาร น้ำดื่ม ท็อफी แล้วไม่ทิ้งขยะ กระดาษที่ใช้แล้วทิ้งบนพื้นห้องเรียน</p> <p>-ถังขยะมีไม่เพียงพอไม่มีพนักงานเก็บขยะไปทิ้งทำให้เกิดขยะล้นไม่สวยงามและสะอาด</p>
นิโรธ	มรรค
<p>-จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการแต่ละห้องเรียนมีหัวหน้าห้องเป็นประธาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อนในห้องและให้รายงานการทำหน้าที่ในการทำความสะอาด จัดห้องและปิดไฟฟ้าแอร์ โดยส่งไลน์ภาพการปฏิบัติงานไปยังหัวหน้าห้อง และหัวหน้าห้องส่งต่อไปยังที่ปรึกษาโครงการ เพื่อรวบรวมเผยแพร่กิจกรรม</p>	<p>-เกิดความร่วมมือความรักความสามัคคีของนักเรียน-นักศึกษา ทั้งสถาบันฯ</p> <p>-ประหยัดไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>-สร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน-นักศึกษาทุกคน</p>

หลักธรรม/พระราชดำรัส :

- ธรรมเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง แม้แต่คำว่า ศีล และ วินัย ก็มีความละเอียดลึกซึ้งเพราะ ล้วนแล้วแต่เป็นสภาพธรรมที่มีความลึกซึ้งในตัวของมันเอง คำว่า วินัย โดยความหมายทางโลก หมายถึงระเบียบข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นวินัย แต่ในความเป็นจริงในพระพุทธศาสนา วินัย หมายถึง เครื่องกำจัดกำจัดอย่างวิเศษ ขัดเกลาย่างวิเศษ กำจัด ขัดเกลายอะไร ก็ต้องเป็นการกำจัด สภาพธรรมที่ไม่ดี ที่เป็นอกุศลธรรมและกิเลส สภาพธรรมอะไรก็ตามที่กำจัดเสียซึ่งความไม่ดี ชื่อว่า วินัย วินัย มี ๒ อย่าง คือ สังวรวินัย และ ปหานวินัย

เชื่อมโยงไปสู่อัตลักษณ์วิทยาลัยฯ ธรรมะคุณะहरรรษา โดยระบุความสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

คุณธรรมเป้าหมาย ความมีวินัย/ความรับผิดชอบ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ปลุกฝังให้เกิดความร่วมมือในห้องเรียน ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป